



KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

XÂY DỰNG MỖI ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020)

Nghiên cứu toàn bộ cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta có thể khẳng định một điều chắc chắn: Nếu tư tưởng về đại đoàn kết là dãy núi cao thì tư tưởng đoàn kết trong Đảng là ngọn núi cao nhất và đến nay tư tưởng ấy vẫn giữ nguyên giá trị.

Những luận điểm đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng mỗi đoàn kết trong Đảng

Vi sao phải xây dựng mỗi đoàn kết trong Đảng?

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của chiến thắng, thành công, là truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta. Không phải ngẫu nhiên di sản tư tưởng - lý luận của Người, cụm từ "đoàn kết" được Người nhắc đi nhắc lại tới 2.174 lần, chỉ riêng cụm từ "đoàn kết trong Đảng" cũng có tới 9 lần. Đúng như Giáo sư Trần Văn Giàu nhận định: "Đến Cụ Hồ thì đại đoàn kết được xây dựng trên cả một lý luận, chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên". Xây dựng Đảng thành một khối đoàn kết, thống nhất là hạt nhân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đó là vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong Di chúc của mình: "Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết. Người nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự đoàn kết trong Đảng, nhất là đoàn kết chặt chẽ giữa các đồng chí cán bộ lãnh đạo; chỉ có vậy, Đảng mới được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để làm hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế tạo thành sức mạnh vô địch để giải phóng dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong Lời bế mạc Hội nghị lần thứ bảy mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đọc ngày 12-3-1955 đăng trên Báo Nhân Dân, số 424, ngày 30-4-1955, Người cho rằng: "Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH PHỤ

Nơi nuôi dưỡng thủ khoa và á khoa



Thủ khoa khối A0 Nguyễn Văn Kiên (người bên phải).

Thủ khoa Nguyễn Văn Kiên (cựu học sinh Trường THPT Phụ Dực) và á khoa Nguyễn Hữu Phương (cựu học sinh Trường THPT Quỳnh Thọ) cùng sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Phụ. Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng với nghị lực phi thường, các em đã làm nên điều mà ít học sinh có thể làm được.

Thủ khoa vượt qua vấp ngã - làm lại chính mình

Từ khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được công bố, ngôi nhà nhỏ ở làng quê vốn yên ả xã An Tràng (Quỳnh Phụ)

của Nguyễn Văn Kiên đông vui hơn. Đi đến đâu cũng thấy bà con lối xóm tự hào khoe về cậu học trò nhỏ nhưng ý chí phi thường. Mọi người khâm phục em bởi tinh thần tự lập, vượt qua vấp ngã và đứng lên làm lại chính mình. Khi nhắc về những vấp ngã đầu đời, Kiên tâm sự: Năm em thi vào lớp 10, có một môn điểm không cao như mong muốn khiến em cảm thấy chán nản. Bởi thế, trong học kỳ I năm học đó em không có động lực để học tiếp. Tuần 6 buổi thi em chỉ đi học 3 hoặc 4 buổi. Rồi bạn bè rủ rê

(Xem tiếp trang 4)
DẶNG ANH

Gỡ khó chương trình cho vay nhà ở xã hội

Được triển khai thực hiện từ giữa năm 2018 nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 82 khách hàng tiếp cận được nguồn vốn chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội (NOXH) của Chính phủ với tổng doanh số đã giải ngân đạt gần 28 tỷ đồng. Để gỡ khó cho chương trình, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, từ đó giúp người dân trên

địa bàn tỉnh sớm tiếp cận được nguồn vốn và ổn định cuộc sống.

Cuộc sống đổi thay từ chương trình cho vay nhà ở xã hội

Gia đình anh Trần Mạnh Long - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nam Hưng hiện đang chung sống cùng bố mẹ ở xã Nam Hưng (Tiền Hải).

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG



Thông tin về chương trình cho vay nhà ở xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội niêm yết công khai tại điểm trực giao dịch các xã, phường, thị trấn.

Trong ảnh: Điểm trực giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình).

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 30/8, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 25,2 triệu người nhiễm và gần 847.400 người tử vong do Covid-19.



Thực hiện khai báo y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 30/8, cả nước không ghi nhận có thêm bệnh nhân mới. Tính từ ngày 25/7, đây là lần đầu tiên trong 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận có thêm bệnh nhân mới. Hiện số người nhiễm Covid-19 vẫn là 1.040 bệnh nhân. Hiện cả nước có 695 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 313 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 32 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 115 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2; 11 bệnh nhân có tiền lượng nặng và nguy kịch. Tổng số đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 54.390 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 30/8, tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 33 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 28 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 5 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, 26 chuyên gia nước ngoài cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Tại khu cách ly tập trung của tỉnh và huyện hiện không còn trường hợp đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe.

Qua thống kê của ngành Y tế, đến ngày 30/8, toàn tỉnh đã rà soát được 4.534 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, tăng 25 trường hợp so với ngày 29/8, trong đó còn 295 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/8 là 7.814 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Quản lý, khai thác bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

(Xem trang 2)



Khu đất ngập nước ven biển xã Thụy Trường nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

(Xem trang 3)